

เผย 5 อันดับภัยร้ายทางเน็ต

บริษัทเฟมดอร์ เผยภัยร้ายรายเดือนที่มาพร้อมการใช้งานอินเทอร์เน็ต 5 อันดับ ทบ "โทรจัน" ยังครองความว้าวอล

บริษัทเฟมดอร์ สปรู 5 อันดับ ตัวร้ายที่คุกคามเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยพาหะการแพร่กระจายมาจากโปรแกรมดาวน์โหลด (ทอเรนต) ที่เรียกกันว่า "วาระซ" (Warez) และโปรแกรมการสื่อสารแบบเรียลไทม์ผ่านทางเว็บแคมหลากหลายต่าง ๆ

เริ่มที่อันดับหนึ่ง Trojan.Clicker.CM มีโทรจันสายพันธุ์นี้พบมากในเว็บไซท์ที่มีการแชร์ไฟล์กัน เช่น เว็บทอเรนตต่าง ๆ ซึ่งเราเรียกว่า "วาระซ" และพบมากในเว็บที่มีการโพสต์โฆษณาและสื่อข้อความต่าง ๆ เช่น ลิงก์เว็บไป ฟรีเกมออนไลน์ ตามติดด้วย Trojan.AutorunInf.Gen มีโทรจันสายพันธุ์นี้จะติดมากับ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น แฟลชไดรฟ์, เมมโมรี่การ์ด, ฮาร์ดไดรฟ์ต่อพ่วง เป็นต้น ซึ่งฝังตัวใน Win32.Worm.Downadup และ Worm.Zimuse เพื่อเจาะเข้าระบบคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้ต้องพึงระมัดระวังเมื่อนำอุปกรณ์ไปโอนถ่ายข้อมูลกับบุคคลอื่น

ขณะที่ Win32.Worm.Downadup.Gen ตัวร้ายที่จะเข้ามาทาง ไมโครซอฟต์ วินโดวส์ เซิร์ฟเวอร์ เซอร์วิส RPC ผ่านทางรีโมต

เดลินิวส์ ฉบับที่ 22,035 วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 หน้า 12

โค้ด อูโจมเข้ามาในระบบเครือข่ายภายในองค์กร ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถอัปเดตวินโดวส์และระบบซีเคียวริตี้ได้ นอกจากนี้ยังปลอมตัวเป็นโปรแกรมแอนตี้ไวรัสเพื่อคอยดักไม่ให้ผู้ใช้ทำการลบมันทิ้ง วิธีการป้องกัน คือการหมั่นอัปเดตระบบและซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสบ่อย ๆ

ส่วน Exploit.PDF-JS.Gen ไวรัสสายพันธุ์นี้จะมาในรูปแบบของไฟล์ PDF โดยจะเข้าไปในช่องโหว่ของโปรแกรม อะโดบี PDF รีลเลอร์ เมื่อไฟล์ PDF ถูกเปิดได้จากเวบไซต์ จะส่งดาวน์โหลดอัตโนมัติ และไวรัสสายพันธุ์นี้จะเข้าสู่อินเทอร์เน็ตหรืออีเมลของคุณจากเครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายทั้งหมด ฉะนั้นหากต้องการดาวน์โหลด ไฟล์ PDF ต้องสแกนไฟล์ก่อนเปิดใช้งานเพื่อป้องกัน

และสุดท้าย Trojan.Wimad.Gen.1 พบมากบนเว็บที่ให้บริการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ หรือไฟล์วิดีโอ ไฟล์หนังต่าง ๆ ซึ่งสามารถฝังตัวและเชื่อมต่อกับ URL และดาวน์โหลดไวรัสแอมมาให้ตามโคเดค (Codec) ของไฟล์วิดีโออื่น ๆ

สำหรับวิธีการป้องกันผู้ใช้ควรหมั่นอัปเดตระบบ หรือโปรแกรมรักษาความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง จะช่วยให้เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายปลอดภัยจากไวรัส.

พ่อเมืองยื่นเดินหน้า

จดลิขสิทธิ์ชมพู่เพชรสายรุ้ง

เตือนแม่ค้าหัวใสทุกดักอ้างชื่อหลอกขายหากผิดจริงถูกสอย

นายราช พาณิชพรพันธุ์ หวชนเพชรบุรี เผยว่า ขณะนี้ทางจังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สินค้าชมพู่เพชรสายรุ้ง หรือที่รู้จักกันในชื่อชมพู่เพชร เรียบร้อยแล้ว โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์แล้วตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2553 เพื่อป้องกันการแอบอ้าง หลอกลวงผู้บริโภคให้สับสนหรือหลงผิดในสินค้า ถือเป็นการรักษาชื่อเสียงของชมพู่เพชรสายรุ้งของจังหวัดเอาไว้ ดังนั้นทางจังหวัดขอประกาศให้ผู้จำหน่ายชมพู่ได้โปรดใส่ใจและรักษาภาพชมพู่เพชรสายรุ้งให้ชัดเจน ทั้งนี้การขึ้นชื่อ ชมพู่เพชร ต้องเป็นพันธุ์ชมพู่สายรุ้ง เท่านั้น ห้ามมิให้ใช้กับชมพู่สายพันธุ์อื่น หากผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายรายใดฝ่าฝืนการกระทำดังนี้ กระทำการบงชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อแสดงให้บุคคลอื่นหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าที่ได้มาจากแหล่งภูมิศาสตร์ที่ระบุในคำขอขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าที่มาจากแหล่งภูมิศาสตร์ดังกล่าว และทำการกระทำที่บงชี้ทางภูมิศาสตร์โดยประการใด ที่ทำให้เกิดความสับสนหรือหลงผิดในแหล่งภูมิศาสตร์ของสินค้าและในคุณภาพ ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะอื่นของสินค้านั้น เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ประกอบการค้ารายอื่น ถือว่าเป็นการกระทำโดยมิชอบ ผู้ที่ฝ่าฝืนจะมีโทษปรับไม่เกิน 2 แสนบาท จึงขอเตือนผู้ปลูกโดยเฉพาะผู้ที่ขาย อย่าได้หลอกลวงผู้บริโภคหากมีการร้อง

เรียนเกิดขึ้นและตรวจสอบว่าเป็นจริง จะถูกดำเนินการตามบทลงโทษทันที

สำหรับผู้บริโภคมีวิธีเปรียบเทียบก่อนจะซื้อชมพู่เพชรสายรุ้ง โดยทางสำนักงานพาณิชย์ จ.เพชรบุรี ได้จัดทำตารางการเปรียบเทียบระหว่างชมพู่เพชรสายรุ้งกับชมพู่เพชรสุวรรณ ที่มีลักษณะเหมือนกัน บ่อย ข้อสังเกต ชมพู่เพชรสายรุ้ง บริเวณก้นผลจะแถบมีสีชมพูเข้ม มีเนื้อหนา แข็ง และกรอบ ผิวด้านนอกมีสีเขียวปนชมพูและมีแถบเส้นเอ็นสีชมพูเป็นริ้ว ที่สำคัญจะมีรสหวานกลมกล่อม ส่วนชมพู่เพชรสุวรรณ บริเวณก้นผลจะกว้างตรงขอบเป็นสีแดง ตัดขณะผลยังไม่แข็งเหมือนเพชรสายรุ้ง และไม่กรอบ เนื้อค่อนข้างบาง ผิวภายนอกเป็นสีเขียวปนแดงคล้ำ มีเส้นเอ็นสีแดงเห็นชัดเจน รสชาติหวานฉ่ำ.